

การแก้ไขปัญหให้กับสำนักทะเบียนท้องที่ ที่อาจพบในการดำเนินโครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) ฯ

เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับจัดทำและปรับปรุงข้อมูลใบอนุญาตตามแบบ ป.4 แล้วพบว่า

รายการ	ผิด	ซ้ำ	ไม่ระบุ	ไม่ปรากฏรายการให้เลือก	ไม่เป็นปัจจุบัน
เลขที่ ใบอนุญาต	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔	- หากตรวจสอบจากต้นขั้ว ป.๔ แล้วปรากฏว่า เป็นข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตคนละฉบับ ไม่ต้องการแก้ไข - หากตรวจสอบจาก ป.๔ แล้ว ปรากฏว่า เป็นข้อมูลของผู้ได้รับอนุญาตคนเดิมและซ้ำกัน ให้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนสถานะเป็น “จำหน่าย”	- ตรวจสอบจากต้นขั้ว ป.๔ หากพบข้อมูลก็ให้ระบุในระบบฯ หากไม่พบข้อมูล ให้วิเคราะห์จากลำดับต้นขั้ว ป.๔ ในเล่มนั้นหรือเล่มใกล้เคียงประกอบ เมื่อทราบผลแล้ว ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตในระบบฯ และแจ้ง นทบ. เพื่อขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในต้นขั้ว ป.๔ ตามปกติ	-	-
วัน เดือน ปี	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔	-	- ตรวจสอบจากต้นขั้ว ป.๔ หากพบข้อมูลก็ให้ระบุในระบบฯ หากไม่พบข้อมูล ให้วิเคราะห์ วัน เดือน ปี จากต้นขั้ว ป.๔ ในเล่มนั้นหรือเล่มใกล้เคียงประกอบ เมื่อทราบผลแล้วให้ระบุวัน เดือน ปี ในระบบฯ และแจ้ง นทบ. เพื่อขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในต้นขั้ว ป.๔ ตามปกติ	-	-
ชื่อ - นามสกุล อายุ	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔	-	- ตรวจสอบจากต้นขั้ว ป.๔ หากพบข้อมูลก็ให้ระบุในระบบฯ กรณีที่ตรวจสอบจากต้นขั้ว ป.๔ แล้วอ่านไม่ออก ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	-	-
ภูมิลำเนา	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔	-	- ตรวจสอบจากต้นขั้ว ป.๔ หากพบข้อมูลก็ให้ระบุในระบบฯ กรณีที่ตรวจสอบจากต้นขั้ว ป.๔ แล้วอ่านไม่ออก ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	- แจ้งประสาน จนท. ของสำนัก การสอบสวนและนิติการเพื่อขอเพิ่มเติมรายการภูมิลำเนา	-
ชนิด	- แก้ไขให้ถูกต้องตามตามต้นขั้ว ป.๔ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตาม เอกสารกำหนดประเภท ชนิด ขนาด	-	- ตรวจสอบต้นขั้ว ป.๔ หรือสมุดนำจด หากพบว่า “ไม่ระบุ” ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ยกเว้น ได้ทำการตรวจสอบอาวุธปืนหรือสมุดนำจดแล้วพบข้อมูลก็ให้วิเคราะห์จากเอกสารกำหนดประเภท ชนิด ขนาด ก่อนระบุในระบบฯ และแจ้ง นทบ. เพื่อขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในต้นขั้ว ป.๔ ตามปกติ	- ตรวจสอบ/วิเคราะห์จาก เอกสารกำหนดประเภท ชนิด ขนาด และเลือกให้ถูกต้อง	- ตรวจสอบจากเอกสาร กำหนดประเภท ชนิด ขนาด และเลือกให้ถูกต้อง

## เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับจัดทำและปรับปรุงข้อมูลใบอนุญาตตามแบบ ป.4 แล้วพบว่า

รายการ	ผิด	ซ้ำ	ไม่ระบุ	ไม่ปรากฏรายการให้เลือก	ไม่เป็นปัจจุบัน
รุ่น (Model)	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔	-	- ยกเว้นไม่ต้องระบุในระบบฯ	-	-
ขนาด	- แก้ไขให้ถูกต้องตามตามต้นขั้ว ป.๔ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามเอกสารกำหนดประเภท ชนิด ขนาด	-	- ตรวจสอบต้นขั้ว ป.๔ หรือสมุดนำจด หากพบว่า “ไม่ระบุ” ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ยกเว้น ได้ทำการตรวจสอบอาวุธปืนหรือสมุดนำจดแล้วพบข้อมูลก็ให้วิเคราะห์จากเอกสารกำหนดประเภท ชนิด ขนาด ก่อนระบุในระบบฯ และแจ้ง นทบ. เพื่อขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในต้นขั้ว ป.๔ ตามปกติ	- ตรวจสอบ/วิเคราะห์จากเอกสารกำหนดประเภท ชนิด ขนาด และเลือกให้ถูกต้อง - หากไม่มีให้เลือก ให้ระบุขนาด "อื่นๆ" และแจ้งเรื่องขอเพิ่มขนาด มาที่สำนักการสอบสวนและนิติการ	- ตรวจสอบจากเอกสาร กำหนดประเภท ชนิด ขนาด และเลือกให้ถูกต้อง
เลขหมายประจำปี (Serial Number)	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข อารบิก และไม่เว้นวรรค เช่น BNK1234	- ตรวจสอบต้นขั้ว ป.๔ หากถูกต้องแล้วก็ให้ยืนยันตามต้นขั้ว	- ตรวจสอบต้นขั้ว ป.๔ หรือสมุดนำจด หากพบว่า “ไม่ระบุ” ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ยกเว้น ได้ทำการตรวจสอบอาวุธปืนหรือสมุดนำจดแล้วพบข้อมูลก็ให้ระบุในระบบฯ และแจ้ง นทบ. เพื่อขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในต้นขั้ว ป.๔ ตามปกติ	-	-
ชื่อผู้ทำปิ่น (ยี่ห้อ)	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามเอกสารชื่อผู้ทำปิ่น (ยี่ห้อ) โดยใช้ตัวอักษร อังกฤษ เช่น COLT หรือ CZ หรือ SMITH & WESSON เป็นต้น	-	- ตรวจสอบต้นขั้ว ป.๔ หรือสมุดนำจด หากพบว่า “ไม่ระบุ” ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ยกเว้น ได้ทำการตรวจสอบอาวุธปืนหรือสมุดนำจดแล้วพบข้อมูลก็ให้ระบุในระบบฯ และแจ้ง นทบ. เพื่อขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในต้นขั้ว ป.๔ ตามปกติ	- ตรวจสอบ/วิเคราะห์จากเอกสารชื่อผู้ทำปิ่น (ยี่ห้อ) และเลือกให้ถูกต้อง - หากไม่มีให้เลือก ให้แจ้งสำนักการสอบสวนและนิติการเพื่อขอเพิ่มเติมรายการ	- ตรวจสอบจากเอกสาร ชื่อผู้ทำปิ่น (ยี่ห้อ) และเลือกให้ถูกต้อง
เครื่องหมายทะเบียน	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ตัวอักษรไทยและเลขไทย พิมพ์ติดกัน ห้ามเว้นวรรค ห้ามใส่เครื่องหมายจุด (.) เช่น กจ๑๑/๖๑๐๐๐๑๑ หรือ กท๖๑๐๐๐๑๑ เป็นต้น	- ให้บันทึกลงในระบบฯ ตามต้นขั้ว ป.๔ และให้สแกนหรืออัปโหลดรูปภาพต้นขั้ว ป.๔ ฉบับนั้นในระบบฯ จากนั้นให้ตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อหาข้อเท็จจริง	- ตรวจสอบต้นขั้ว ป.๔ หรือสมุดนำจด หากพบว่า “ไม่ระบุ” ให้ทำการตรวจสอบอาวุธปืน เมื่อพบข้อมูลแล้วก็ให้ระบุในระบบฯ และแจ้ง นทบ. เพื่อขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในต้นขั้ว ป.๔ ตามปกติ	-	-
ได้มาโดย (การได้มา)	- แก้ไขให้ถูกต้องตามต้นขั้ว ป.๔	-	-	- - แจ้งประสาน จนท. ของสำนักการสอบสวนและนิติการ เพื่อขอเพิ่มเติมรายการ การได้มา	-

**เพิ่มเติม**

๑) สำนักทะเบียนท้องถิ่นจังหวัดหรืออำเภอ ยังมีได้มีการสำเนาต้นขั้วใบอนุญาตตามแบบ ป.๔ ให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัด หรือให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ได้แยกเขตพื้นที่การปกครองเป็นอำเภอหรือกิ่งอำเภอ หรือ

๒) สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอ ได้มีการสำเนาต้นขั้วใบอนุญาตตามแบบ ป.๔ ให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ได้แยกเขตพื้นที่การปกครองเป็นอำเภอหรือกิ่งอำเภอ **แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกใบอนุญาต** หรือ

๓) สำนักทะเบียนท้องถิ่นจังหวัดหรืออำเภอ ที่ได้มีการส่งมอบต้นขั้วใบอนุญาตตามแบบ ป.๔ ให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ได้แยกเขตพื้นที่การปกครองเป็นอำเภอหรือกิ่งอำเภอแล้ว ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เก็บต้นขั้วใบอนุญาตตามแบบ ป.๔ อยู่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นตน ดำเนินการจัดระเบียบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนตามโครงการฯ โดยการนำเข้าข้อมูลใบอนุญาตนั้น และระบุภูมิสำเนา (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ให้ตรงตามต้นขั้วใบอนุญาตตามแบบ ป.๔

- หากสำนักทะเบียนท้องถิ่นใดตรวจสอบแล้ว **ไม่พบต้นขั้วใบอนุญาตตามแบบ ป.๔** ฉบับใดฉบับหนึ่งในระบบฯ ก็ให้ระบุในช่องสถานะในระบบฯ ว่า “ไม่พบต้นขั้วใบอนุญาต”

**หมายเหตุ**

เอกสาร **กำหนดประเภท ชนิด ขนาด** และ **ชื่อผู้ทำปืน (ยี่ห้อ)** ให้ดูจากเอกสารที่กรมการปกครองได้สั่งการและทำการอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของสำนักการสอบสวนและนิติการ ไฟล์/ฉบับล่าสุด